

ข่าวที่ 135 / วันที่ 28 เมษายน 2559

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลการตรวจสอบรถสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค. 59) รวมแล้วกว่า 300,000 คัน พบการกระทำความผิด 28,372 (ร้อยละ 8.8) เติมน้ำ!!! แก้ไขปัญหาการให้บริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้มงวดมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด เดือน!!! ความผิดกระทบ ภาพลักษณ์ ประเทศ ทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร กระทบอาจารย์ ไม่ใช่ มิเตอร์ ส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการในการกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มงวด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกับทหารและตำรวจ เพื่อจัดระเบียบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบการให้บริการและกวดขันจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่กระทำความผิด สั่งปรับในอัตราโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี และสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถกรณีความผิดซ้ำและหากเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นความปลอดภัยของผู้โดยสารและทำลายภาพลักษณ์ประเทศเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที พบว่าเฉพาะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) ลงโทษพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถผู้กระทำความผิดแล้ว รวม 54 ราย เป็นการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะของผู้ขับรถแท็กซี่ 4 ราย ความผิดประกอบด้วย ปฏิเสธไม่รับจ้างผู้โดยสาร 2 ราย เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด 1 ราย กระทำการลามกอนาจาร 1 ราย และลงโทษพักใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะของผู้ขับรถแท็กซี่ จำนวน 47 ราย ได้แก่ ความผิดฐานปฏิเสธไม่รับจ้างผู้โดยสาร 35 ราย ไม่ใช้มาตรการค่าโดยสาร 4 ราย แสดงกิริยาไม่สุภาพ 4 ราย ไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ 3 ราย ไม่แสดงบัตรประจำตัวผู้ขับรถ 1 ราย และพักใช้ใบอนุญาตขับรถของรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) รับส่งผู้โดยสาร จำนวน 3 ราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ ผลการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 กรมการขนส่งทางบกเรียกตรวจสอบรถสาธารณะทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 322,090 ราย พบการกระทำความผิดรวม 28,372 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของการตรวจสอบทั้งหมด ได้แก่ ดำเนินการตรวจสอบรถแท็กซี่ทั้งหมด 57,718 คัน พบการกระทำความผิด 6,410 คัน ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด ปฏิเสธผู้โดยสาร ขั้บรถไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ นอกจากนี้ยังตรวจสอบรถตู้โดยสารจำนวน 44,568 คัน พบการกระทำความผิด 2,927 คัน ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ความผิดเกี่ยว กับอุปกรณ์ส่วนควบ นำรถออกนอกเส้นทาง ในส่วนของการตรวจสอบ รถจักรยานยนต์สาธารณะ 21,647 คัน พบการกระทำความผิด 2,527 คัน ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ นำรถจักรยานยนต์ป้ายดำมาใช้รับจ้าง ฝ่าฝืนกฎกระทรวง เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด นอกจากนี้ผู้กระทำความผิดทุกรายจะถูกปรับ ในอัตราสูงสุดแล้ว จะถูกบันทึกประวัติการกระทำความผิด ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ และต้องเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้โดยสารทุกคน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด